

Biển Đông là một trong những biển nũa kín thuộc loạì lờn nhữt thữ giữ, có vữ trí chiẻn lược quan trọng và là đũa nút của một loậi tuyẻn đũa đũa hàng hữ nhữn nhữp nữ liẻn lữn Đũa Đũa và Thái Bình Đũa. Hữ nũa, Biển Đông sữ hữ mữt môi trường biển đũa đũa, tài nguyẻn thữy hữ sữn phong phú và các nguẻn tài nguyẻn phi sinh vữt khác, đũa biẻt là tiẻm nũng vữ đũa mữ và khí đũa.

Hữ nay, có ba vữ đũa chính liên quan đũa tranh chấp Biển Đông, đũa là chữ quyẻn lãnh thữ đũa vữ hai quẻn đũa Hoàng Sa và Trũang Sa và quyẻn chữ quyẻn đũa vữ các vùng biển. Nũa quỏc gia và mữt thữc thữ, bao gữm Trung Quỏc, Viẻt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và ài Loan đũa đũa ra yẻu sách đũa vữ toàn bữ hoỏc mữt phữn của quẻn đũa Trũang Sa. Riêng đũa vữ quẻn đũa Hoàng Sa là đũa tũang tranh chấp song phũang của Viẻt Nam và Trung Quỏc. Ủng thữ, vữc phân đũa Biển Đông còn phữc tũa thêm bữ các yẻu sách chũa lữn vữ thữm lược đũa, vùng đũa quyẻn kinh tữ và “các yẻu sách lược sữ” khác của các quỏc gia ven biển.

Bên cữnh các tranh chấp song phũang và đũa phũang khác tữ Biển Đông mang tính kữ thuộ và cữ bữn đũa và sữ đũa đũa giữ quyẻt, tranh chấp chữ quyẻn hai quẻn đũa Hoàng Sa và Trũang Sa là phữc tũa và kéo dài nhữt. Phữc tũa do các vữ đũa vữ chiẻn lược, pháp lý, kinh tữ và sữ chũa chéo vữ lữ ích, sữ đũa xen giũa đũa nữ và đũa ngoạì của các nũa liên quan. Ngoạì các yẻu tữ vữ chữ quyẻn, tinh thữn dân tữc, vữ trí đũa chiẻn lược, vữc sữ hữ hai quẻn đũa Hoàng Sa và Trũang Sa ãnh hũa đũa đũa vữc phân đũa các vùng biển tữ Biển Đông và biên giữ trên biển giũa các nũa, và qua đũa là các quyẻn lữ to lữn vữ mữt kinh tữ: nũng lũa, thữy hữ sữn, hàng hữ... Các tranh chấp vữ lãnh thữ và các vùng biển mang tính lược sữ, đũa kéo dài qua ba thữ kữ, mữ thữ kữ có các nhữn tữ và đũa biển mữ và hữ nay các hũa giữ quyẻt vữ còn đũa ngữ.

Sau mữt thữ gian tình hình bữ ngoạì của các tranh chấp có vữ đũa đũa, đũa nay vữ thữ chữt các tranh chấp lãnh thữ, tài nguyẻn tữ đũa vữn còn hữn hữ và ãnh hũa đũa đũa an ninh và phát triển của Viẻt Nam. Tính đũa Viẻt Nam chúng ta cũng là mữt bên trong tranh chấp, có nhũa quyẻn lữ chính đũa và sũa còn liên quan đũa vùng biển này, vữc nghiẻn cứu mữt cách tũa thữ, mang tính hữ thũa, đũa ngành vữ Biển Đông và các tranh chấp lãnh thữ liên quan đũa hai quẻn đũa Hoàng Sa và Trũang Sa và vữc phân đũa vùng biển xung quanh, đũa biẻt là các giữ pháp khữ thi là vữc làm cũn thiẻt và mang tính thữc tiẻn cao.

Chũang trình nghiẻn cứu Biển Đông thuộ Hữ vữn Ngoạì giao có mữc tiẻu nghiẻn cứu khoa hữc, tũa hữp đũa liữu, vữn hành website, trao đũa hữc thuộ và hữp tác nghiẻn cứu trong nũa và quỏc tữ mữt cách tũa thữ, hữ thũa vữ các khĩa cũnh liên quan đũa tranh chấp Biển Đông nhữm rút ra các lữn cũ khoa hữc, đũa thữ tũa cũng nũng lược nghiẻn cứu của Viẻt Nam vữ các lữnh vữc này.

Trong khuôn khữ Chũang trình nghiẻn cứu Biển Đông, hữ thữo lữn này đũa đũa tữ chữc nhữm mữc đũa tũa hữp trí tuỏ các cán bữ lão thành, các nhữ nghiẻn cứu thuộ các cũ quan nhữ nũa, các trũa đũa hữc, trung tâm khoa hữc ở Viẻt nam trao đũa hữc thuộ, tiũa cũn đũa ngành vữ các khĩa cũnh lược sữ, luật pháp quỏc tữ và quan hữ quỏc tữ liên quan đũa tình hình Biển Đông đũa thũa nhữ nhữn thữc, tũa cũng hữu biẻt, rút ra các nhữ đũa gữ ý cho vữc kiẻn nghữ chính sách.

Các nữi dung chính bao gữm:

1. Lữch sữ quá trình tranh chấp chữ quyẻn các quẻn đũa Hoàng Sa, Trũang Sa và các vùng biển tữ Biển Đông. Tũa trung vào lược sữ quá trình tranh chấp chữ quyẻn

các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển tại Biển Đông : trước thời điểm 2, từ 1945-1975, từ 1975-1991, từ 1991-nay và các quá trình đàm phán ngoại giao xung quanh chủ quyền trên biển.

2. Luật pháp quốc tế và các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Sự kiện pháp lý của các yêu sách và luận chứng của các bên tranh chấp. Sự phát triển của luật pháp quốc tế và việc áp dụng vào các tranh chấp tại Biển Đông. Công ước Liên hiệp quốc về luật biển 1982. Các tiến bộ án, tập quán quốc tế liên quan đến việc giải quyết các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Khi kiện đưa các vấn đề tranh chấp ra trước tài phán tòa án quốc tế và các hình thức có thể.

3. Biển Đông và quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nghiên cứu tranh chấp Biển Đông đặt trong tình thế quan hệ quốc tế tại Châu Á-Thái Bình Dương. Lợi ích, lập trường, vai trò và chính sách của các nước liên quan trong khu vực Đông Nam Á và của các cường quốc ngoài khu vực đối với các tranh chấp tại Biển Đông.

Hội thảo mang tính mở, thu thập ý kiến khoa học, các diễn giả tham gia phát biểu đóng góp cá nhân. Các kiến nghị chính sách có thể xin đề nghị gửi cho ban tổ chức hội thảo./.

Trang 1
Phó giám đốc Học viện Ngoại giao